

# การผลิตสุกรมคุณภาพของเนื้อดี

ของ

นายประเสริฐ บุทธวิสุทธิ และนายอิสสระ ภิรชาพล

อาชีพการเลี้ยงสุกรของกิจการไทยเรานั้นนับวันจะเป็นอาชีพที่ติดถือเป็นอาชีพหลักได้อีก  
อาชีพหนึ่งเช่นเดียวกับอาชีพการเลี้ยงโค เพราะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนไทยเราบริโภคเนื้อสุกร  
เพิ่มขึ้นและนับวันจะเพิ่มปริมาณบริโภคขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ประชาชนรู้คุณค่าของอาหารประเภท  
เนื้อเพิ่มขึ้นประการหนึ่ง และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้จะขาย  
ตลาดภายในประเทศแล้ว ยังตั้งไปขายตลาดต่างประเทศอีกด้วย ในเรื่องตลาดต่างประเทศ  
นี้หากว่ากิจการเราปรับปรุงสุกรที่เลี้ยงเพื่อขนส่งตลาดให้มีความคุณภาพของซากดีขึ้น ๆ เป็นที่นิยม  
ของตลาดต่างประเทศแล้วก็เป็นเหตุที่เราจะทวีปริมาณการส่งออกได้เพิ่มขึ้น ๆ ในเรื่อง  
การทำให้สุกรมคุณภาพของซากดีขึ้นนั้นประกอบด้วยเหตุหลายประการด้วยกันดังต่อไปนี้

๓. การเลี้ยงดูดี ในเรื่องการเลี้ยงดูนี้มีความสำคัญใหญ่อยู่ ๒ ด้านด้วยกันคือ  
สถานที่ที่เรือนโรงซึ่งสุกรอยู่อาศัยถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และอาหารที่ใช้เลี้ยงถูกต้องตามหลัก  
อนามัยและความต้องการของสุกร ในเรื่องการเลี้ยงดูนี้มีความสำคัญมากในการทำให้สุกร  
มีคุณภาพของซากดี สุกรที่เลี้ยงในสถานที่เรือนโรงไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ มีเหตุบ่อ  
โคลนตมออกจากระหมักหมมเป็นบ่อเกิดแห่งเชื้อโรค และพยาธิคอบรบกวนสุกรอยู่ตลอดเวลา ทำ  
ให้สุกรโคไม่โตเท่าที่ควร คือสุกรโตช้ามีอายุมาก กว่าที่จะส่งตลาดได้คุณภาพของเนื้อย่อม  
เห็นยว กระด้างไม่นุ่ม สุกรที่มีอายุต่ำกว่าไม่ได้ และบางทีก็มีไข้พยาธิต่าง ๆ ฝังอยู่ตาม  
เนื้อและอวัยวะส่วนอื่น ๆ ทำให้คุณภาพของซากเสื่อม บางครั้งต้องทิ้งไป เมื่อปรากฏบ่อ  
เข้าสู่บริโภคหรือตลาดรังเกียจ เมื่อตลาดรังเกียจแล้วการที่จะส่งไปขายย่อมได้ราคาต่ำโดย  
เฉพาะตลาดต่างประเทศด้วยแล้วจะไม่นับซื้อเลยทีเดียว ในเรื่องอาหารก็เช่นเดียวกันหาก  
เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่สะอาดก็ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรค อาหารไม่ถูกต้องตามความต้องการ  
ของร่างกายสุกรจะโตช้าขึ้นเปิดต้องอาหารมากซึ่งทำให้เสียเวลา เปลืองทุน และยังทำให้คุณ  
ภาพของเนื้อเสื่อมเพราะสุกรมมีอายุมากขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้ว อาหารที่มีคุณภาพดีถูกต้อง  
ตามความต้องการของร่างกาย จะทำให้เนื้อตามส่วนต่าง ๆ เจริญขยายไปอย่างถูกต้องไม่มี

การขงกัณ ไม้เนื้อทแก่เกินรบัประทาน เนื้อด้วหนน ๆ จะเป็เนื้อทมีคุณภาพดีเน้นนุ่ม  
 นวดชวรบัประทาน ย่อยง่าย ด้วทได้อาหารไม่ครบตามความต้องการของร่างกายเรา  
 เรียกว่าด้วหนชวอาหาร การชวอาหารจะทำให้เนื้อเต็มไปด้วเยื่อ มีลักษณะอ่อนเหลว  
 ย่อยยากไม่ชวนให้รบัประทาน มีด้วทเป็นประโยชน์น้อย ดัังนั้นผลจรงอยู่ทว่าเราจะเคยจตุ  
 อย่งไรให้ด้วกรเติบโตได้น่าหนักตามที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้นที่สุด เพราะเนื้อด้วอ่อน  
 ย่อมมีคุณภาพดีกว่เนื้อด้วแก่ เนื้อด้วทด้มบรรณเพราะให้กินอาหารถูกด้วยอมมีคุณภาพ  
 ดีกว่เนื้อด้วทชวอาหารเท่าทกด้วมาแล้วจะเห็นได้จกการเคยจตุ ย่อมทำให้ด้วกรมี  
 คุณภาพของเนื้อหรือชวคดีแะถือเป็นความด้ำคัญประการแรก

ประการที่ ๒ กคช พนชู้ ด้วกรทไซเคยจตุ ในเรื่องพนชู้ ด้วกรททำให้ได้คุณภาพของ  
 เนื้อดีนถือเป็นความด้ำคัญอันดับร้งดงมาจกการเคยจตุ เพราะแม้ว่าจะมีด้วกรพนชู้ คิวเค็ช  
 เพียงใด หากให้การเคยจตุไม่ด้แะก้อย่าหวังเคยจตุจะได้เนื้อด้วกรทมีคุณภาพดี ฉะนั้นพนชู้  
 ด้วกรทดย่อมเป็นด้วทผู้เคยจตุจตุเป็นอันดับร้งดงมา การทจะมีพนชู้ ด้วกรทดีจะต้อง  
 ประกอบด้วการผสมพนชู้ดี ด้วกรทเหมาะสมในปัจุบันนเพื่อเคยจตุชงด้งตดาดนได้แก่ด้วกร  
 ทเกิดจกการผสมชามพนชู้ ระหว่งแม่พนชู้ พนม่อง หรือแม่พนชู้ ชรวมคากับพ่อพนชู้ ดีหรือ  
 พนชู้ แทพนชู้ ไคพนชู้ หนึ่ง กด้วคจตุหาแม่พนชู้ พนม่องทให้ลูกคคเคยจตุด้ ด้มกับ  
 พ่อพนชู้ แทจะไคลูกด้วกรด้ำหรับคชนทเหมาะสมแก่การชว หรือจตุหาแม่พนชู้ ลูกด้มเด็ดไค  
 เด็ดหนึ่งทให้ลูกคคเคยจตุด้ ด้มกับพ่อพนชู้ แททไม่ไซเด็ดเด็ดด้วกับแม่พนชู้ คตัวอย่าง  
 เช่นถ้าแม่พนชู้ ด้มเด็ดเบอร์กเช็รยอยู่ ไซด้มด้วพ่อพนชู้ แททรอคเจอร์ช หรือ พ่อพนชู้  
 แทดชไซทเป็นคค ก็จะได้ลูกทมีคุณภาพด้มคคด้ำหรับชงด้งตดาด ลูกด้มตามทกด้วมาแล้ว  
 ็นเป็นด้วกรทมีลักษณะดีหลายอย่ง ซึ่งเกิดจกการรวมลักษณะดีของทงฝ่ายพ่อ แะแม่เข้าด้ว  
 กัน แะรวมความแข็งแรงทนทานต่อสภาพด้งแวดล้อม ทำให้เคยจตุง่ายเติบโตเร็ว ไซ  
 อาหารไปทาคความเจริญเติบโตได้มากชว ความคคเค่นค่าง ๆ เหล่านจะสลายตัวไปททเมื่อเอา  
 ลูกด้มคคต่อกด้มคคไปด้มกัน ดัังนั้นจึงสรุปด้งได้ว่ในการเคยจตุกรเพื่อชวชชให้มีคุณภาพ  
 ของชวคคกคช ให้ทาน ไซพนชู้ ด้มแทนนด้ำหรับชวเพื่อด้งตดาด ผู้เคยจตุนโดยครงก็จะชอ  
 ด้วกรด้มด้มทรูเน้วว่าเกิดจกพ่อพนชู้ แทคนตะเด็ดกับแม่มาททำการเคยจตุ ผู้ผลิตลูกด้วกรด้ำหรับ  
 ชชให้แก่ผู้เคยจตุกรชกพง ไซพ่อพนชู้ แทแทนนเป็นพ่อพนชู้ ด้ำหรับด้มกับแม่พนชู้ ชรวมค  
 แะถ้าแม่พนชู้ ด้มเด็ดพนชู้ แทปนอยู่บาง แะวจงเปิดนเด็ดเด็ดใหม่โดย ไซพ่อพนชู้ แท

คนละพันๆ กับแม่พันๆ ไม่ได้ค้อย และฟังจะเงินไม่ใช่พอพันๆ เดือดผล้มเป็นพอพันๆ อย่าง  
 เด็ดขาดเพราะจะทำให้ลูกสุกรของท่านอ่อนแอเพียงยากตายง่ายเป็นทางทำให้ท่านขาดทุน โดย  
 เหตุนี้ลูกสุกรพันธุ์ผสมจึงควรคอนและชายเป็นสุกรขุนให้หมด และขอเรียนต่อท่านผู้บริโภคน  
 เนื้อสุกรด้วยว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้บริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพดี ดังได้กล่าวมาแล้วเป็นอัน  
 ขาดทราบเท่าที่ท่านยังต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่มีราคาถูก เพราะเนื้อสุกรที่มีคุณภาพดีนั้น  
 ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องเลี้ยงดูดี ด้วยอาหารดี ที่อยู่อาศัยดี ไม่มีโรคและพยาธิรบกวน ซึ่งท่าน  
 จะปลอดภัยต่อการติดโรคเมื่อท่านบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพดี ท่านก็จะมียั่งยืนนาน

ปัญหาการผลิตสุกรคุณภาพดีโดยใช้สุกรพันธุ์ผสมเพื่อทำสุกรขุน ดังที่ท่านได้ทราบ  
 มาแล้วนั้น ปัจจัยที่สำคัญคือ สุกรพันธุ์แท้จะต้องมีประมาณมากพอที่จะนำมาผสมข้ามพันธุ์  
 กับแม่พันธุ์ทั่วๆ ไปเพื่อให้ได้ลูกสุกรพันธุ์ผสมมากขึ้น ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าสุกรพันธุ์  
 พันเมืองมีความเจริญเติบโตช้า ตัวเล็ก ขนาดไม่โตมาเต็มอกนม มีเนื้อน้อย มีไขมัน หนึ่งหา  
 คือ มีคุณภาพของซากต่ำจึงจำหน่ายได้ในราคาต่ำ แต่สุกรพันธุ์ พันเมืองก็มีลักษณะดีเป็น  
 พิเศษหลายอย่างเหมือนกันเป็นต้นว่า ให้ตกตกลูกทนทานต่อดินฟ้าอากาศและเคยชินกับอาหาร  
 ของประเทศได้ดี ตรงกันข้ามกับสุกรพันธุ์แท้ต่างประเทศซึ่งมีขนาดใหญ่ โตเร็ว หนึ่งบาง  
 เนื้อมาก แต่ไม่ค่อยทนทานในสภาพของประเทศเรานัก ดังเห็นการผสมสุกรพันธุ์แท้ต่าง  
 ประเทศกับลูกสุกรพันธุ์ พันเมือง จึงเป็นการรวมความดีของสุกรทั้งสองพันธุ์ ให้อยู่ในลูกผสม  
 เป็นการสร้างพันธุ์ สำหรับใช้ขุนให้โตเนื้อที่มีคุณภาพดีอย่างรวดเร็ว และง่ายกว่าวิธีอื่น โดย  
 ที่สุกรพันธุ์แท้จะเติบโตเร็ว เติบโตง่าย กินง่าย ใช้อาหารทำความเติบโตได้มาก ดังกล่าว  
 ได้แล้ว

เพื่อที่จะผลิตสุกรลูกผสมใหม่คุณภาพของเนื้อสุกรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กรมปศุสัตว์  
 จึงได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการผลิตสุกรพันธุ์แท้ให้มากขึ้นเพื่อให้มีปริมาณพอเพียงแก่ความ  
 ต้องการของประชาชนในการผลิตสุกรพันธุ์ผสม โครงการที่จัดขึ้นมีชื่อว่า “ศูนย์บำรุงพันธุ์  
 สุกรในอุปการะของรัฐบาล” ชื่อย่อว่า “ศ.ส.ร.” ศูนย์บำรุงพันธุ์ สุกรดังกล่าวนี้คือแห่ง  
 ผลิตสุกรพันธุ์แท้ของเอกชนซึ่งทำการผลิตสุกรโดยเสรี มีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เป็นที่  
 ปรึกษาแนะนำ โดยกรมปศุสัตว์พิจารณาเลือกพันธุ์บุคคลที่มีความสนใจจะยึดเอาการผลิต  
 สุกรพันธุ์แท้เป็นอาชีพ และมีความรู้ความสามารภในเรื่องการเลี้ยงสุกรมาบ้างแล้วพอควร  
 เป็นพื้นฐานที่จะรับการอบรมได้ต่อไป ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ผลิต

ผู้บริหารที่แทนเรียกว่า “ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ในอุปการะของรัฐบาล” หรือมีชื่อย่อว่า “ผ.บ.ร.”  
 ผู้ที่จะรับการคัดเลือกให้เข้ามาดำเนินงานนั้น จะได้รับการอบรมวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นในการผลิต  
 สัตว์ เป็นต้นว่าการจัดการ การผสม และการคัดเลือกสัตว์ ตัว เรือนโรง อาหารและการให้อาหาร  
 การป้องกันโรค ตลอดจนการบัญชีและสถิติต่าง ๆ หลังจากการอบรมแล้วผู้ที่  
 ได้รับการคัดเลือกนั้นจะต้องจัดหาสัตว์พันธุ์ ไปเลี้ยงในศูนย์ของตนเอง เมื่อปฏิบัติถูกต้องตาม  
 หลักเกณฑ์ที่วางไว้สำหรับศูนย์บำรุงพันธุ์ สัตว์แล้วจะต้องรอดูผลของงานต่อไปอีกเป็นเวลา ๑  
 ปีก่อน โดยถือว่าเป็นการทดลองงานตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู้เลี้ยงจะได้รับการแนะนำใน  
 ด้านวิชาการ ตลอดจนการป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์จังหวัดอย่าง  
 ใกล้ชิดตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ดำเนินงานผลิตสัตว์ทำการผลิตสัตว์อย่างได้ผล  
 และอยู่ในกฎเกณฑ์ของศูนย์บำรุงพันธุ์ สัตว์ที่ได้วางไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เห็นว่า  
 ความบำรุงพันธุ์ สัตว์คนใดมีความสามารถที่จะดำเนินกิจการไปได้โดยตลอดก็จะมีประกาศนียบ  
 ัตรรับรองว่าเป็น “ศูนย์บำรุงพันธุ์ สัตว์ในอุปการะของรัฐบาล” เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  
 เชื้อถือเช่นเดียวกับสถานบำรุงพันธุ์ สัตว์ของรัฐบาล ผู้บำรุงพันธุ์ สัตว์ที่ได้เข้ามาดำเนินงาน  
 ในศูนย์บำรุงพันธุ์ สัตว์ในอุปการะของรัฐบาลนี้ จะได้ปฏิบัติงานตามความมุ่งหมายและแนว  
 ทางที่กรมปศุสัตว์ได้วางไว้ดังต่อไปนี้ ศูนย์บำรุงพันธุ์ สัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนี้เป็นแหล่ง  
 ผลิตสัตว์พันธุ์แท้ เพื่อให้เพียงพอับความต้องการของประชาชนที่นำไปทำลูกผสม ทั้งนี้  
 เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในการซื้อสัตว์พันธุ์ ไปผสม แทนที่จะไปซื้อจากสถาน  
 บำรุงพันธุ์ สัตว์ของรัฐบาลแค่แห่งเดียว ประการที่สองเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งแสดงการผลิต  
 สัตว์แผนใหม่อันถูกต้องตามหลักวิชาประจำท้องถิ่นนั้นๆ โดยทำงานอยู่ในระเบียบแบบของการ  
 ผลิตสัตว์แผนใหม่ เป็นต้นว่า จะต้องให้ความรู้แก่เขาใจได้สัตว์ในศูนย์ของตนเองอย่างดี ให้  
 อาหารสะอาดถูกอนามัยครบตามความต้องการของร่างกาย มีเรือนโรงที่ถูกต้องลักษณะไม่มี  
 หูดมบ่ออุจจาระหมักหมม การจับบันทึกและทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ต้องปฏิบัติได้ดั่ง  
 สมกับที่ทางรัฐบาลให้เกียรติรับอุปการะและรับรองไว้ ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยแพร่ความรู้  
 ด้านวิชาการซึ่งได้เรียนรู้มาจากการไปอบรมแก่ประชาชนเหล่านั้นด้วย จึงสรุปได้ว่าศูนย์  
 บำรุงพันธุ์ สัตว์เป็นแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพของเนื้อดี ซึ่งจะชักนำให้  
 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ที่ทันสมัย และกิติกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็จะยึดเป็นอาชีพอัน  
 ถาวรอีกอาชีพหนึ่งได้เช่นเดียวกับอาชีพประเภทอื่น ๆ

ศูนย์บำรุงพันธุ์ สุกรนั้น นอกจากจะมีคามมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว ยังเป็นสถานทีรักษา และบำรุงพันธุ์ แท้ ให้คงอยู่ในประเทศและให้ผลดีขึ้นๆ อีกด้วย เพื่อที่จะให้ผลทุกด้านสมบูรณ์ ศูนย์ต่าง ๆ ตลอดจนตัวสุกรจะได้รับการตรวจโรคติดต่อให้คะแนนเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นแนวทางให้หนักเลี้ยงดูกรได้ทราบว่า การเลี้ยงดูอย่างไรได้ผล ตัวไหนดีไม่ดียังไร ตัวไหนควรจะคัดเลือกทำพันธุ์ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทำการคัดเลือกให้คะแนนในข้อต่อไปนข้อ ๒๐ คะแนน

- ๑. การผสมและการจัดทำสถิติ (Breeding Program and Record)
- ๒. สถานที่และเรือนโรง (Pasture and Housing)
- ๓. อาหารและการให้อาหาร (Feed and Feeding)
- ๔. การคัดเลือกตัวพันธุ์ (การคัดเลือกตัวไว้ทำพันธุ์ ลักษณะรูปร่างตัวพันธุ์) (Selection and Judging Scores)

๕. ความสามารถในการผลิตลูกสุกรของแม่สุกร (Fertility)

๑. ในการพิจารณาตัดสินการผสมและการจัดทำสถิตินี้ จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของเจ้าของในฐานของผู้ผสม เช่นแผนของการผสม สถิติที่เก็บรักษาไว้เรียบร้อย และถูกต้อง การทำเครื่องหมายตัว ๆ

๒. คะแนนของสถานที่และเรือนโรงนั้น รวมถึงลักษณะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ออากาศของเรือนโรง ความเหมาะสมสำหรับเป็นที่อาศัยของสัตว์ ความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงทุกขุมที่ใช่เพียงว่าถูกต้องตามลักษณะ ที่จะไม่เป็นเหตุทำให้สัตว์มีสุขภาพเสื่อมโทรม

๓. คะแนนเกี่ยวกับอาหารและการให้อาหารนั้น พิจารณาถึงว่าอาหารที่ให้นั้นผสมถูกต้องตามส่วนของ แป้ง โปรตีนดี ไขมันและแร่ธาตุตามความต้องการของสัตว์หรือไม่ แต่ก่อนให้ ในด้านเศรษฐกิจ และชนิดอาหาร ที่อาจหาได้ในท้องถิ่น ๆ หัดก่อนที่จะต้องพิจารณาร่วมในการให้คะแนนด้วยก็คือ วิธีปฏิบัติในการให้อาหาร เช่น เวลา ปริมาณ และลักษณะของอาหารรวมถึงความได้สะอาดของน้ำดื่ม ๆ

๔. คะแนนสำหรับการคัดเลือกตัวพันธุ์ ตัวสุกรจะได้รับการคัดเลือกเป็นรายตัวตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้สำหรับกรรมการคัดเลือกสุกรพันธุ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) คะแนนเฉลี่ย

ของตุ๊กตุงศ์นี้ ๆ รวมกับคะแนนความจำมารถของ ผ.บ.ร. ในการคัดเลือกสัตว์ไว้ทำพันธุ์  
เฉลี่ยเป็นคะแนนสำหรับการคัดเลือกสัตว์พันธุ์

๕. การตัดสินความจำมารถในการผลิตลูกของแม่ตุ๊กตุงศ์ ให้คะแนนโดยพิจารณาจาก  
๓ หัวข้อด้วยกัน คือ ข้อแรกเกี่ยวกับจำนวนลูกที่เกิดและหย่านม (อายุ ๘ สัปดาห์) ข้อ ๒  
เกี่ยวกับความสม่ำเสมอของลูกตุ๊กตุงศ์ในครอกนั้น ๆ และข้อ ๓ พิจารณาในเรื่องน้ำหนักของ  
ครอกแต่ละครอก ว่าครอกใดมีน้ำหนักสูงกว่าผลเฉลี่ยของครอกขนาดเดียวกันในปีนั้นมาก  
น้อยเพียงใด

ขั้นแรกทำการให้คะแนนจำนวนลูกที่เกิดและหย่านมตามหลักการให้คะแนนการให้ลูก  
ของแม่ตุ๊กตุงศ์เป็นรายครอก ผลรวมของคะแนนเกิดและหย่านมเป็นคะแนนความจำมารถในการ  
ผลิตลูกของครอกในกรณีที่ลูกตุ๊กตุงศ์มีจำนวนเกิน ๓๔ ตัว ในหนึ่งครอกนั้นมีให้พิจารณาและ  
ครอกบางครอกซึ่งคณะกรรมการตัดสินเห็นว่าผิดปกติให้ตัดเฉลี่ย ผลของคะแนนนี้ใช้เป็นหลัก  
พิจารณา ตัด เพิ่ม ในข้อต่อไปคือเรื่องความสม่ำเสมอและน้ำหนักครอก การพิจารณาเรื่อง  
ความสม่ำเสมอของลูกแต่ละครอกถือเปอร์เซ็นต์ที่มากน้อยของความคลาดเคลื่อนมาควรวางฐานของ  
ผลเฉลี่ย (SEM X 100) เป็นหลัก ถือหลักเพิ่มลดคะแนนดังนี้

M

คลาดเคลื่อน	๖.๐ — ๘.๐ %	เป็นท่ามกลาง
คลาดเคลื่อนเกินกว่า	๘.๐ — ๑๐.๐ %	ตัด $\frac{๑}{๒}$ คะแนน
— ,, —	๑๐.๐ — ๑๓.๐ %	,, ๑ ,,
— ,, —	๑๓.๐ — ๑๖.๐ %	,, ๑ $\frac{๑}{๒}$ ,,
— ,, —	๑๖.๐ — ๒๐.๐ %	,, ๒ ,,
คลาดเคลื่อนต่ำกว่า	๖.๐ — ๔.๐ %	เพิ่ม $\frac{๑}{๒}$ คะแนน
— ,, —	๔.๐ — ๓.๐ %	,, ๑ ,,
— ,, —	๓.๐ — ๒.๕ %	,, ๑ $\frac{๑}{๒}$ ,,
— ,, —	๒.๕ — ๐.๐ %	,, ๒ ,,

การพิจารณาเรื่องน้ำหนักของครอกนั้น ครอกทุกครอกที่มีขนาดครอกเท่ากันของ  
พันธุ์เดียวกัน ครอกที่มีน้ำหนักสูงกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของครอกขนาดนั้น พันธุ์นั้น ในปีนั้น  
ทุก ๆ น้ำหนัก ๕ กิโลกรัม ที่สูงกว่าเพิ่มให้  $\frac{๑}{๒}$  คะแนน การเพิ่มและลดนี้จะต้องไม่เกิน ๒๐

การผลิตุสุกรที่มีคุณภาพของเนื้อดี

กระเนน กระเนนที่เกินคุดอก กระเนนคิงดำวนเป็นกระเนนความสามารถการผลิตุสุกรของครอก  
 ผดเดียดจากกระเนนทุกครอกของแม่เป็นกระเนนความสามารถของแม่ ผดเดียดจากกระเนนของ  
 แม่ตุกรทั้งหมดในฝูงจึงจะถือเป็นกระเนนความสามารถในการผลิตุสุกรของฝูง

กระเนนการให้ตุกรของแม่ตุกรหนักอหดคอง

เมื่อแรกเกิดมีตุกร

เมื่อหย่านมมีตุกร

อย่างน้อย ๑๒ ตัว	ให้ ๑๐ กระเนน	อย่างน้อย ๑๐ ตัว	ให้ ๑๐ กระเนน
อย่างน้อย ๑๑ ตัว	ให้ ๙ กระเนน	อย่างน้อย ๙ ตัว	ให้ ๙ กระเนน
อย่างน้อย ๑๐ ตัว	ให้ ๘ กระเนน	อย่างน้อย ๘ ตัว	ให้ ๘ กระเนน
อย่างน้อย ๙ ตัว	ให้ ๗ กระเนน	อย่างน้อย ๗ ตัว	ให้ ๗ กระเนน
อย่างน้อย ๘ ตัว	ให้ ๖ กระเนน	อย่างน้อย ๖ ตัว	ให้ ๖ กระเนน
อย่างน้อย ๗ ตัว	ให้ ๕ กระเนน	อย่างน้อย ๕ ตัว	ให้ ๕ กระเนน
อย่างน้อย ๖ ตัว	ให้ ๔ กระเนน	อย่างน้อย ๔ ตัว	ให้ ๔ กระเนน
อย่างน้อย ๕ ตัว	ให้ ๓ กระเนน	อย่างน้อย ๓ ตัว	ให้ ๓ กระเนน
อย่างน้อย ๔ ตัว	ให้ ๒ กระเนน	อย่างน้อย ๒ ตัว	ให้ ๒ กระเนน
อย่างน้อย ๓ ตัว	ให้ ๑ กระเนน	อย่างน้อย ๑ ตัว	ให้ ๑ กระเนน
ต่ำกว่า ๓ ตัว	ให้ ๐ กระเนน	ต่ำกว่า ๑ ตัว	ให้ ๐ กระเนน

ผดกระเนนต่าง ๆ เหล่านี้จะได้พิมพ์ออกเผยแพร่ ในระหว่างศูนย์บำรุงพันธุ์ ตุกรและ  
 ผู้เลี้ยงตุกรที่สนใจเป็นปี ๆ ไป ตุกรตัวใดที่มีคุณลักษณะดีก็จะได้ ให้การรับรองเป็นตัว ๆ  
 ไป โดยทำการชั่งทะเบียนไว้ในสมุดทะเบียนรับรองตุกรและจ่ายรางวัลแม่ตุกรตัวที่รับรองแล้ว  
 แก่ผู้เลี้ยงตัวละ ๓๐๐ บาท ตุกรที่รับรองเหล่านี้หากตัวใด ให้ผดดีกว่าบรรพบุรุษ ก็จะได้  
 ทำการชั่งทะเบียนไว้ในสมุดทะเบียนฝูงตัวพันธุ์ ตามกฎเกณฑ์การชั่งทะเบียน เพื่อเก็บรักษา  
 ประวัตต์ต่อไป.